

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง	การพัฒนาคู่มือการจัดการกระบวนการเรียนรู้ หลักสูตรโฮมสเตย์ เพื่อการ ท่องเที่ยวในชุมชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นางยุพดี ดวงคำ
ผู้ศึกษา	ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ปีที่ทำการศึกษา	2561

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคู่มือการจัดการกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรโฮมสเตย์ เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการกระบวนการเรียนรู้โดยใช้คู่มือการจัดการกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรโฮมสเตย์ เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคู่มือการจัดการกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรโฮมสเตย์ เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็น ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรโฮมสเตย์ เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันทราย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) เครื่องมือดำเนินการ ได้แก่ แผนจัดการเรียนรู้, คู่มือการจัดการกระบวนการเรียนรู้ หลักสูตรโฮมสเตย์ เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน 2) เครื่องมือสะท้อนผล ได้แก่ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การหาค่าความเชื่อมั่น, การหาค่าความเที่ยงตรง 3) สื่อ คู่มือการจัดการกระบวนการเรียนรู้ หลักสูตรโฮมสเตย์ เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน 10 หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 2 เล่ม 4) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โฮมสเตย์ เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน จำนวน 30 ข้อ 5) แบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้คู่มือการจัดการกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรโฮมสเตย์ เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน

ผลการวิจัยพบว่า

1. คู่มือการจัดการกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรโฮมสเตย์ เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าประสิทธิภาพในการจัดการกระบวนการเรียนรู้เท่ากับ 88.50/92.03 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
2. ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้คู่มือการจัดการกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้เรียนได้คะแนนจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เฉลี่ย 35.83 คิดเป็นร้อยละ 89.58 เมื่อเทียบกับคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ย 20.15 คิดเป็นร้อยละ 67.16 และค่าความก้าวหน้าของผลทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและเรียนและหลังเรียน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักสูตร โฮมสเตย์ เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน ศูนย์การศึกษานอกกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.52